



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

องค์ประกอบแอดฯมากกว่าวิทยายังพุง

ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ในฐานะประธานที่ประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการศึกษาที่ประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปอ.) แยกข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือ A-NET ด้านวิทยาศาสตร์ออกเป็นวิชา ๆ คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เพื่อนำไปใช้ในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชัน ขณะเดียวกัน ก็ขอให้คณะวิทยาศาสตร์แต่ละมหาวิทยาลัยไปทำวิจัยผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาในคณะ โดยเทียบกับผลคะแนนแอดมิชชัน ที่นิสิตนักศึกษาผ่านเข้ามานั้น ทราบว่าขณะนี้คณะวิทยาศาสตร์ทำวิจัยเสร็จแล้ว แต่เป็นการเก็บข้อมูลเพียงปีเดียว จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่า การสอบ A-NET วิทยาศาสตร์ที่สอบรวม 3 วิชาทำให้เด็กเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อ่อนลงหรือไม่

ศ.ดร.ละออศรี กล่าวต่อไปว่า ส่วนที่ ทปอ.จะให้องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแอดมิชชันปี 2553 ของคณะวิทยาศาสตร์ ในแบบทดสอบความถนัดทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ หรือ (PAT-1) 10% PAT-2 วิทยาศาสตร์ 30% นั้น ก็คงไม่สามารถตอบได้ว่า จะทำให้เด็กตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานมากขึ้นหรือไม่ เพราะยังไม่ได้ใช้ แต่ที่น่าเป็นห่วง คือ การกำหนดให้มีการสอบ PAT และแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAP) จะทำให้เด็กต้องไปกวัดวิชามากขึ้น

ด้าน นายณภสินธุ์ แผลงสร หัวหน้าสาขาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า แนวโน้มเด็กที่เลือกสอบ A-NET วิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีเพิ่มขึ้นทุกปี จากปีละ 2,500 คน เป็น 3,000 คน และ 4,000 คนตามลำดับ ดังนั้นหากแอดมิชชันปี 2553 ไม่ใช่ภาษาต่างประเทศที่ 2 เป็นองค์ประกอบก็จะเป็นการตัดโอกาสเด็ก เพราะมหา วิทยาลัยหลายแห่ง เช่น จุฬาฯ ม.เกษตรศาสตร์ และ มศว จะรับเด็กที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาตั้งแต่ ม.ปลาย เพื่อมาต่อยอดในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีเมื่อเรียนจบ ทั้งนี้ในเดือนมีนาคมชมรมครูภาษาญี่ปุ่นจะมีการหารือถึงเรื่องนี้อีกครั้ง.